

ประวัติของผู้นำกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่คนปัจจุบัน: พันเอกเจ้ายอดศึก

เจ้ายอดศึกเกิดเมื่อปี ค.ศ.1959 ที่บ้าน กงโยม ต.เมืองยาย อ. เมืองหนอง จ.คอดยแหลม เขตรัฐฉานภาคใต้ พ่อชื่อ”จเรต่างหลู” แม่ชื่อ “ป้าคอยคำ” เข้าเรียนที่โรงเรียน “ปางหลวง”และที่นั่นรู้จักกับ “จายยี”(ผู้โด่งดังในการรบท่านหนึ่ง ปัจจุบันคือเจ้าจายยี ผู้นำลำดับที่ 2 ของกองกำลัง SSA) อีกคนคือ “กานยอด” (เจ้ากานยอด อดีตผู้นำSSNAปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) โดยทั้งสามได้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ.1976 ขณะอายุได้17ปี เจ้ายอดศึกกับเจ้าจายยี เข้ารับใช้ชาติในกองกำลังปฏิวัติแห่งชาติรัฐฉาน(SURA) กองพันที่ 3 ภายใต้การบังคับบัญชาของ พ.ท.ขุนกู๋ ครั้นในปี ค.ศ.1977 ได้เข้าเรียนวิชาการทหาร ที่กองบัญชาการปางใหม่สูง โดยได้รับหน้าที่ ฝ่ายติดต่อสื่อสารทางด้านวิทยุอยู่กับประธาน “เจ้ากอนเจิง” ในระยะนั้นได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ 4 ประการ คือ “ เชื้อชาติ บ้านเมือง ภาษา และ ศาสนา” จากท่านประธานอยู่เรื่อยมา ต่อมาได้ทำงานหน่วยข่าวกรอง เนื่องจากเป็นที่ไว้วางใจ จากท่านประธาน เมื่อปี ค.ศ.1979 ขณะที่ท่านประธานเดินทางไปตั้งกองบัญชาการที่ “ปาลาย” ท้องที่ อ.เมืองลายน นั้น เจ้ายอดศึกก็ได้ไปด้วย โดยในขณะนั้นท่าน ได้รับการอบรมด้านการปกครองและการจัดการเพิ่มเติมอีกด้วย

ต่อมาในปี ค.ศ.1980 เมื่อ “เจ้ากอนเจิง” ได้เปิดอบรม “การเป็นผู้นำ” ที่กองบัญชาการปางใหม่สูงนั้น เจ้ายอดศึกได้เข้าเรียนวิชาการทหารจากเจ้าเมืองคอน และวิชาการเมืองจากครูคืนไสเพิ่มเติมอีก

สาเหตุที่เจ้ายอดศึกมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการเป็นลูกศิษย์เจ้าเมืองคอน เพราะเจ้าเมืองคอนมีความสามารถสูงมากในการรบทั้งในเมืองและในป่า อย่างหากคนเปรียบได้ยาก (นอกจากเจ้ายอดศึกแล้ว ยังมีนักรบรุ่นเดียวกันที่ชำนาญทางด้านกรบอย่างยิ่งอีกคนหนึ่งคือเจ้าจายยี ซึ่งได้รับการฝึกวิชาทหารจากเจ้าเมืองคอนเช่นกัน)

หลังจบวิชาการทหาร เจ้ายอดศึกได้รับแต่งตั้งเป็นรองคอล’ลัม หนึ่งในซึ่งเพิ่งตั้งเป็นกองพัน 404 ขึ้นและมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ น้ำจาง เมืองนาย ลางเคอ ขัวดำ และ เชียงตอง

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.1983 เนื่องจากประธานเจ้ากอนเจิง ได้เรียกร้องให้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างกองกำลังไทใหญ่กลุ่มต่างๆ โดยในขณะนั้นเจ้ายอดศึกได้รับหน้าที่ไปเจรจากับ เจ้ามุงฟ้า และ เจ้าอุแหลง ตัวแทนของSSA ตอนใต้ ภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้าจามใหม่ ที่หมู่บ้านนาบอน เมืองป๋น รัฐเนตตอนใต้ หลังจากกลุ่มSSA ตอนใต้ กับ กลุ่ม SURA รวมตัวกันแล้ว เจ้ายอดศึกได้รับหน้าที่การเคลื่อนไหวในรัฐฉานตอนใต้และตอนกลางจนถึงปี ค.ศ. 1989 ครั้นถึงปี ค.ศ.1990 ก็ได้เป็นผู้คุมกองทัพใน เขตเมืองทา และเมืองจ้อดทั้งหมด

ในปีค.ศ.1994 ขณะที่กองทัพพม่าเคลื่อนพล เพื่อหวังโจมตีกองกำลังของไทใหญ่นั้น เจ้ายอดศึกได้จัดกำลัง 3 กองร้อยเข้ายึด “คอยหินกอง” ได้ในเวลากลางคืน ที่พม่าคิดว่าถ้าไม่มีปีกแล้วจะไม่สามารถขึ้นยึดได้ เนื่องจากคอยหินกองข้างบนเป็นสันแคบ และสองข้างคอยยังสูงชันอีกด้วย ครั้นรุ่งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 1994 เจ้ายอดศึกได้เข้ายึดพื้นที่เป้าหมายได้ทั้งหมด ขณะนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านทหารวิเคราะห์ว่า ถ้ามอบหมายให้เจ้ายอดศึกคุมด้านทหารแล้ว สถานการณ์ของไทใหญ่จะไม่เลวร้ายถึงขนาดนี้ แต่ขุนสำผู้นำยุคนั้นไม่วางใจไทใหญ่ เชื่อแต่คนใกล้ชิดของตนเองจนได้รับความล้มจม จำต้องวางอาวุธให้พม่าในเวลาต่อมา

หลังขุนสำวางอาวุธ เจ้ายอดศึกกับผู้นำกองทัพไทใหญ่ที่รักชาติได้ตัดสินใจว่า จะไม่ยอมแพ้พม่าโดยเด็ดขาด แต่ถ้าสงบศึกหยุดยิงนั้นไม่เป็นไร ทางฝ่ายพม่าไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ และยังจัดกำลังเข้ารบกับกองกำลังของเจ้ายอดศึกอย่างรุนแรง ทั้งยังห้ามกลุ่มไทใหญ่ที่เป็นกลุ่มหยุดยิงอื่นๆ ไม่ให้รับกลุ่มของเจ้ายอดศึกเข้าร่วมโดยเด็ดขาด สุดท้ายเจ้ายอดศึกจึงก่อตั้งกองกำลังอิสระต่อสู้กับพม่าเพียงลำพัง ต่อมาท่านคิดว่า ถ้าชาวไทใหญ่ไม่

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน- ไม่เป็นกลุ่มเดียวกันแล้ว พวกเราชาวไทใหญ่จะไม่อาจยืนหยัดต่อไปได้ ท่านจึงเรียกให้มีการประชุมกับประชาชน เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 1997 ขึ้น เพื่อหวังให้กองกำลังไทใหญ่กลุ่มต่างๆ ร่วมมือประสานงานกัน

ผู้แทนประชาชนชาวไทใหญ่ส่วนใหญ่ออกความคิดเห็นว่า “หลังจากขุนสาวางอาวูรให้พม่าแล้วเกียรติของไทใหญ่ตกต่ำลงเท่ากับพื้นปฐพี แต่ขณะนี้ผู้ที่เชิดชูเกียรติของไทใหญ่ขึ้นมา นั่นคือเจ้ายอดศึก แม้ว่าเจ้ายอดศึกไม่โดดเด่นทางด้านอื่น แต่ในฐานะที่เจ้ายอดศึกไม่ยอมวางอาวุธ เข้าไปศิโรราบให้กับพม่านั้น นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมท่านมากๆ และแม้ว่าความสามารถของท่านอาจจะมีที่ติดอยู่บ้าง แต่ไม่ควรไปทำลายจิตใจของท่าน และไม่ควรถัดกัน ไปติดกันมา” ผู้เข้าร่วมประชุมในขณะนั้นก็เห็นชอบด้วย